

THƯ MỤC

TẠP CHÍ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ SỐ 22 NĂM 2017

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu Thư mục Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ số 22 năm 2017.

1. Phát triển sản phẩm dịch vụ Fintech tại Việt Nam/ Hà Văn Dương, Hà Phạm Diễm Trang, Lê Kim Dung// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 22/2017 .- Tr. 20 – 27

Tóm tắt: Fintech đóng vai trò quan trọng trong việc đổi mới không ngừng bằng những ý tưởng sáng tạo mới và gia tăng tiện ích các dịch vụ tài chính từ các hoạt động ngân hàng đến các dịch vụ bảo hiểm và kinh doanh bất động sản, từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đến đầu tư và cho vay cá nhân,... Qua đánh giá thực tiễn phát triển sản phẩm, dịch vụ và cơ chế, chính sách phát triển hoạt động Fintech ở Việt Nam cho thấy còn những hạn chế do tác động từ nhiều nguyên nhân. Bài viết đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách; hình thành các trung tâm Fintech; đào tạo nguồn nhân lực và đầu tư kỹ thuật, công nghệ cho phát triển hoạt động Fintech; tăng cường hợp tác giữa công ty tham gia vào Fintech với các tổ chức tài chính truyền thống; đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ và thúc đẩy nhu cầu nhằm gia tăng người sử dụng sản phẩm, dịch vụ Fintech, góp phần phát triển hoạt động Fintech trong thời gian tới.

Từ khóa: Fintech; Công nghệ tài chính; Dịch vụ tài chính

2. An toàn thông tin ngân hàng trong phát triển nền kinh tế số tại Việt Nam/ Hương Giang// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 22/2017 .- Tr. 28 – 31

Tóm tắt: Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, với sự bùng nổ công nghệ như dữ liệu lớn, các dịch vụ đám mây, trí tuệ nhân tạo, Internet kết nối vạn vật..., các doanh nghiệp nói chung, ngân hàng nói riêng phải đối mặt với rất nhiều rủi ro và hiểm họa về mặt an toàn thông tin. Sự phát triển của khoa học công nghệ, một mặt giúp các ngân hàng cung cấp dịch vụ ngân hàng hiện đại, tiện ích cho khách hàng, nhưng mặt khác, các ngân hàng cũng phải đối mặt với nhiều rủi ro về an ninh công nghệ, bảo mật thông tin... Thực tế trên đặt ra những khó khăn, thách thức rất lớn đối với công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho hoạt động ngân hàng trong tình hình hiện nay.

Từ khóa: An toàn thông tin; Bảo mật thông tin; Nền kinh tế số

3. Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến hệ thống ngân hàng Việt Nam/ Vũ Văn Thực// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 22/2017 .- Tr. 32 – 34

Tóm tắt: Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã, đang diễn ra với tốc độ nhanh chóng và đã tác động lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung, ngành ngân hàng nói riêng. Bài viết phân tích tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đến ngành ngân hàng, đánh giá những cơ hội và thách thức đối với ngành ngân hàng Việt Nam, đồng thời đề xuất một số khuyến nghị nhằm giúp hệ thống ngân hàng phát triển an toàn, bền vững, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Từ khóa: Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; Ngành ngân hàng Việt Nam

4. Kinh nghiệm tái cơ cấu ngân hàng và xử lý nợ xấu của Hàn Quốc/ Đào Minh Tú//
Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 22/2017 .- Tr. 35 – 39

Tóm tắt: Quá trình tái cơ cấu và xử lý nợ xấu của Hàn Quốc đã được thực hiện nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả, giúp Hàn Quốc vượt qua các cuộc khủng hoảng tài chính trong và ngoài nước với chi phí thấp nhất và thời gian nhanh nhất. Có được kết quả này là nhờ các giải pháp quan trọng mà Chính phủ Hàn Quốc đã thực hiện.

Từ khóa: Tái cơ cấu ngân hàng; Xử lý nợ xấu; Hàn Quốc

5. Kinh nghiệm quản lý Fintech ở một số quốc gia/ Nghiêm Thanh Sơn// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 22/2017 .- Tr. 40 – 44

Tóm tắt: Trước xu hướng phát triển của Fintech, hàng loạt các quốc gia và vùng lãnh thổ đều nhận thức được tầm quan trọng và ảnh hưởng của Fintech đến thị trường tài chính và đã chủ động tiếp cận làn sóng này. Trên thực tế, cách tiếp cận có thể khác nhau, song nhìn chung mục tiêu mà các quốc gia này hướng đến là xây dựng một hệ sinh thái Fintech đến thị trường tài chính.

Từ khóa: Fintech; Thị trường tài chính; Kinh nghiệm quốc tế

Trung tâm Thông tin Thư viện